

คุณดวงออนไลน์

(11 ธันวาคม 2558)

โดย ชรรมาธิปติ

เป็นดวงชะตาที่ดีมาก แต่ต้องระวังการคบเพื่อนฝูง และ คบคนในแวดวงสังคม

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า อาภาพร เกิดวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เวลา 13.08 น. เลข เพศหญิง

คุณอาภาพร มีดวงชะตาที่ดีว่าดีมากดวงหนึ่ง มีโชคเกณฑ์ที่ดีที่เกื้อหนุนดวงชะตาคอยด้วย และ จัดว่า เป็นคนมีวาสนา

ดวงชะตานี้ เหมาะสำหรับที่จะเรียนทางด้านที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารมากๆ หรือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารการเงิน หรือ เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศก็ได้

และคุณยังมีพรสวรรค์ในเรื่องของศิลปะที่พ่อแม่ให้มาตั้งแต่เกิด ดังนั้น จุดเด่นเหล่านี้ จะเป็นตัวที่เกื้อหนุนดวงชะตาของคุณอาภาพรต่อไปในอนาคต

คำถามแรก อนาคตจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการไหมคะ

คุณอาภาพร เป็นคนที่จัดว่าใช้เงินประหยัด รู้จักค่าของเงิน จนอาจจะถึงขั้นขี้เหนียวเลยก็ได้ นี่เป็นจุดดีของดวงชะตา เพราะคนที่มีฐานะดี ย่อมจะต้องมีคุณสมบัตินี้ หากเอาแต่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ก็ไม่มีทางที่จะมีฐานะพอที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้

กระนั้นก็ตาม ก็อย่าให้ถึงกับ “ขี้เหนียว” จนถูกขนานนามว่า “หน้าเลือด” หรือ “หน้าเงิน” หรือเป็นคนเอาเปรียบคนอื่น

แต่ผมเชื่อว่า คุณจะเป็นคนที่มีคุณธรรมพอที่จะไม่เอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่า ยากจนกว่า หรือด้อยโอกาสกว่าคุณ ซึ่งหากคุณทำตามที่ผมว่า ในอนาคต คุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากวงสังคม และมีหน้ามีตาด้วย

ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณเหมาะที่จะทำธุรกิจเป็นของตนเอง แต่นั่นหมายความว่า คุณจะต้องสั่งสมประสบการณ์ให้พร้อมเสียก่อน ทั้งการศึกษา และ ประสบการณ์ในการเป็นลูกจ้างคนอื่นมาก่อน แต่ยืนยันว่า คุณทำธุรกิจของตนเองได้ และ ดีด้วย ขอให้ใจเย็นๆ

แต่อย่างไรก็ตาม การงานของคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน ว่าอาจจะเสียหายได้เพราะเพื่อน หรือ เพราะแวดวงสังคม และจะเป็นความเสียหายแบบไม่คาดคิด

เพราะฉะนั้น ต้องใช้ความรอบคอบ พิจารณาในการคบเพื่อนให้มาก อย่าวางใจใครให้มาก จนเกินไป โดยเฉพาะ ไม่ควรจะทำประกันใคร หรือ ให้ใครกู้ยืมเงิน หรือ เล่นแชร์กับใคร ด้วย

คำถามที่สอง ควรอยู่เป็นโสด หรือ มีคู่ดีกว่ากันคะ

ดวงเรื่องคู่ของคุณไม่สู้จะดีนัก แต่ก็ไม่ถึงกับไร้คู่เสียทีเดียว แต่ไม่ควรจะตั้งความหวังไว้สูงเกินไป

ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง แบบผู้หญิงที่มีการศึกษา ผู้หญิงที่ทำงานสามารถเอาตัวรอดได้ ซึ่งความมั่นใจเหล่านี้ เป็นคุณสมบัติที่ดี แต่ไม่ควรจะมีมากจนเกินไป จนถึงขั้นคือ และไม่ฟังใคร

ผมจะไม่บอกว่า คุณควรจะแต่งงาน หรือ อยู่เป็นโสดดี แต่ขอชี้ให้เห็นว่า ถ้าแต่งงานโดยไม่ปรับตัวในเรื่องนี้ โอกาสที่จะขัดแย้ง จากสาเหตุของความคึดของคุณ ก็สามารถเกิดได้

แต่การอยู่คนเดียวเป็นโสด ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่เป็นชีวิตที่คุณคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดแล้ว คุณย่อมรู้ว่า คุณชอบชีวิตแบบไหน ซึ่งแน่นอนว่า คุณจะต้องเลือกเอง

อย่างไรก็ตาม ต้องระมัดระวังเพื่อนๆ สังคม และ อุบัติเหตุจากการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำ ในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงปี พ.ศ.2562 อย่าไว้ใจใครจนเกินไป ไปงานกลางคืนก็ต้องระวังสถานที่ที่ใครๆ ไม่มันอาจจะถูกทำร้าย หรือ ถูกหลอกหลวง มอมเมาด้วยยาเสพติด

คำถามสุดท้าย มีอะไรที่ควรระวังเป็นพิเศษไหมคะ

ในอนาคตข้างหน้า อย่างน้อยจนคุณอายุ 34 ปี เป็นช่วงที่ดีของคุณในการศึกษาหาความรู้ ขอให้ตั้งใจเรียนให้มากที่สุด เพราะดวงชะตาของคุณเสริมส่งในช่วงนี้

หลังจากนั้นค่อยว่ากัน อนาคตยังอีกไกล

แต่สิ่งที่ผมจะเตือนก็คือ สุขภาพที่คุณจะต้องระวังในเรื่อง มดลูก รังไข่ ปอด ไต แต่ก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็เหมือนกัน รอไว้คุณอายุมากๆ ก่อน ค่อยหมั่นไปพบแพทย์ให้สม่ำเสมอ

หวังว่าจะเป็นแนวทางในการศึกษา และ ใช้ชีวิตในอนาคตได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ อากาศ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** เพศ **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน

